



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลเขาสุกิมี กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โทร ๐ ๓๙๔๙ ๕๒๒๖-๙ ต่อ ๑๐๕

ที่ จป ๐๐๓๓.๓๐๓/๑๑๔๖

วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการประเมินการดำเนินงานตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีขายของโรงพยาบาลเขาสุกิมี

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาสุกิมี

ด้วยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข กำหนดให้หน่วยงานในสังกัดส่งหลักฐานที่แสดงถึงการประเมินการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๗-๒๕๖๘ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีขายของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ MOIT๑๓ โดยการนำเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีขายของกระทรวงสาธารณสุขพ.ศ. ๒๕๖๔ และแนวปฏิบัติของหน่วยงานมาใช้ในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลระบบยา ปลุคและปลุกจิตสำนึกบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ให้มีความเข้าใจในเรื่องการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลให้เป็นรูปธรรม โดยประเมินการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีขายของกระทรวงสาธารณสุขผ่านระบบ Google Form พร้อมเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ MOIT๑๓ จึงขอรายงานการประเมินการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีขายของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗-๒๕๖๘

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามลงในแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลเขาสุกิมี

(นางอรรณพ โพธิกิจ)

เภสัชกรชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

รับทราบและอนุมัติให้เผยแพร่ทางเว็บไซต์

(นายพิริยะ ภิบาลกุล)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาสุกิมี



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการโรงพยาบาลเขาสุกิมน คณะกรรมการเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โทร. ๐-๓๙๔๙-๕๒๒๖-๙ ต่อ ๑๐๕

ที่ จป ๐๐๓๓.๓๐๓/๑๐๗๘ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานสรุปผลการกำกับติดตามการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและ วมย.

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาสุกิมน

ตามที่ โรงพยาบาลเขาสุกิมน ได้ประกาศแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีขายของโรงพยาบาลเขาสุกิมน และได้แจ้งเวียนพร้อมทำความเข้าใจให้ทุกหน่วยงานรับทราบไปแล้วนั้น คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด และคณะกรรมการบริหารเวชภัณฑ์ที่มีขายของโรงพยาบาลเขาสุกิมน ได้มีการกำกับติดตามตามกรอบแนวทางอย่างต่อเนื่อง และขอรายงานผลจากการกำกับติดตาม ในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ดังนี้

ลำดับ	หัวข้อ	ผลการกำกับ
๑	การรับประโยชน์จากบริษัทยาและเวชภัณฑ์ที่มีขายยา	ไม่พบการรับประโยชน์/เงิน/สิ่งของ/การอบรม/การดูงานจากบริษัท
๒	การรับสิ่งสนับสนุนหรือตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มีขายยาจากบริษัท	ไม่พบการรับสิ่งสนับสนุน/ยา/วมย จากบริษัท
๓	การส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีขายยา	ไม่พบการเข้าพบบุคลากรเพื่อการโฆษณาหรือส่งเสริมการขาย
๔	ระบบการคัดเลือกยาและเวชภัณฑ์ที่มีขายยา	๑. มีการจัดซื้อยาจากบริษัทที่ผ่าน GMP/PICs ๒. มีการลงลายมือชื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดซื้อทุกครั้ง
๕	ระบบการตรวจสอบการรับการสนับสนุนจากบริษัท	มีการรวบรวมและสรุปรายงานการตรวจสอบเป็นไปตามกำหนด (ทุก ๖ เดือน)

จึงเรียนมาเพื่อทราบและสั่งการให้นำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาลต่อไป

(นางอรวรรณ โพธิกิจ)

เลขานุการคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด

ทราบ

(นายพิริยะ ภิบาลกุล)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาสุกิมน